

ตารางรายละเอียดการยื่นขอรับรางวัล

ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง			รายชื่อวิทยากร	ท/ป
ที่อยู่	๒๕๒/๖ ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง				
ประเภท หน่วยงาน/สถาบัน	หน่วยงานราชการ ต้นสังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน				
ชื่อหลักสูตร	ชาวไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง				
คุณสมบัติของผู้เรียน	<ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ เป็นผู้ที่ร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน 				
โครงสร้างหลักสูตร					
ชื่อวิชา	คำอธิบายรายวิชา	จำนวนชั่วโมง			รายชื่อวิทยากร
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม	
๑. หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน	รูปร่าง ลักษณะ ที่ตั้ง หน้าที่ วิธีการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ โครงสร้างของระบบโครงกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ ความสัมพันธ์ในแต่ละส่วน โครงสร้างของระบบทั้งหมดของร่างกาย และข้อระวังในการนวด	๑๑	๙	๒๐	๑ นายประติษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญานิติ ๒ นางรภัสสา รักเกื้อ ๓ นายตรีศพงษ์ สุวรรณพันธ์
๑.๑ กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป		๓	๐	๐	
๑.๒ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	หลักทั่วไปของกฎหมายวิชาชีพ จรรยาบรรณ และ บทกำหนดโทษของกฎหมาย หลักจริยธรรม ศีลธรรมและ กิริยามารยาท	๓	๐	๐	๑ นายประติษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญานิติ ๒ นายตรีศพงษ์ สุวรรณพันธ์

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อวิชา	คำอธิบายรายวิชา	จำนวนชั่วโมง		รายชื่อวิทยากร	ช/ป
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ รวม		
๑.๓ ธรรมะกับสมาธิเพื่อสุขภาพ	การฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อการเรียนรู้ถึงวิธีการนำเข้าสู่สมาธิด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิ	๐	๙	๑ นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ ๒ นายตรีศพงษ์ สุวรรณพันธ์	
๑.๔ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย	ประวัติการแพทย์แผนไทย ประวัติอาจารย์ ชวกโกมารภัจจ์การกำเนิดมนุषย์ เบญจขันธ์ มหายุทธบุป ๔ ศรีโศภการวิเคราะห์เจ้าเรือน สมุฏฐานการเกิดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างสมุฏฐานกับฤดูกาล อายุ เวลา สถานที่ อาหารและพฤติกรรม การปรับสมดุลศรีโศภอิทธิพลของดวงดาวที่มีผลต่อสุขภาพ การนำทฤษฎีการแพทย์แผนไทยไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้ามในการนวด	๓	๐	๑ นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ ๒ นายตรีศพงษ์ สุวรรณพันธ์	
๑.๕ เกษัตริกรรมไทยเบื้องต้น	การใช้ไทยประกอบกรวด ข้อห้ามและประโยชน์ วิธีการใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับกระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ ศึกษาหลักวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อห้าม ของการอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร	๒	๐	๑ นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ ๒ นายตรีศพงษ์ สุวรรณพันธ์	
๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา		๑๖	๖๔	๘๐	
๒.๑ ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย	ศึกษาประวัติความเป็นมา คุณค่าของการนวดไทย ผลของการนวดไทยต่อสุขภาพ การนำไปใช้ในระดับสถานบริการ สาธารณสุข	๑	๐	๑ นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ ๒ นายตรีศพงษ์ สุวรรณพันธ์	
๒.๒ เส้นประธานสิบ	ลักษณะโครงสร้างของเส้นประธาน ลักษณะการเดินของแนวเส้นสิบ และการประยุกต์ใช้ทางการนวด	๓	๐	๑ นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ ๒ นายตรีศพงษ์ สุวรรณพันธ์	

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อวิชา	คำอธิบายรายวิชา	จำนวนชั่วโมง		รายชื่อวิทยากร	ท/ป
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ		
๒.๓ การตรวจร่างกายเบื้องต้น	หลักการทํางานและหน้าที่ของระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกายในภาวะปกติศึกษาความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ และสามารถประเมินเพื่อแยกอาการที่สมารถตรวจวัดได้และไม่ได้ ได้ถูกต้อง	๐	๑๒		๑. นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาริชาติ ๒. นายตรีพิพงศ์ สุวรรณพันธ์
๒.๔ การตรวจไทยเพื่อสุขภาพ	วิธีการ ขั้นตอนการตรวจวัดไทยแบบทั่วไป ในท่านอนหงาย นอนตะแคง นอนคว่ำ ท่าง นวดหน้า นวดศรีษะ การยืดเส้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อย	๓	๓๐		๑. นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒. นายธนชาติ พิณรุ้รักษ์
๒.๕ การตัดต้น	การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อควรระวัง ต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้างร่างกายด้วยการใช้ท่าฤาษีตัดต้นพื้นฐาน ๑๕ ท่า	๒	๗		๑. นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒. นายธนชาติ พิณรุ้รักษ์
๒.๖ การบันทึกผลการตรวจวัด	การบันทึกก่อนและหลังการตรวจวัด การวิเคราะห์และการติดตามผลการตรวจวัด จากกรณีปฏิบัติ	๕	๐		๑. นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒. นายธนชาติ พิณรุ้รักษ์
๒.๗ การตรวจวัดไทยผ่อนคลาย	การประยุกต์ใช้การตรวจวัดไทยเพื่อผ่อนคลายอาการที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปวดศรีษะ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเมื่อยแขน - ขา ปวดสะโพก ปวดเข่า ปวดข้อเท้า ที่ไม่เกิดจากการอักเสบ	๒	๑๐		๑. นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒. นายธนชาติ พิณรุ้รักษ์

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อวิชา	คำอธิบายรายวิชา	จำนวนชม		รายชื่อวิทยากร
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	
๒.๘ การทบทวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ	การฝึกปฏิบัติเพื่อให้รู้ขั้นตอน และวิธีการนวดไทยอย่างต่อเนื่อง ในท่านอนหงาย (พื้นฐานขา - แขน) ท่านอนตะแคง ท่านอนคว่ำ ท่านั่ง (นวดโค้งคอและสะบัก) และการนวดเท้า การทดสอบ ปฏิบัติเพื่อความถูกต้องในตำแหน่งและแนวเส้น นำหนักในการนวด และการลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง	๐	๕	๑.นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒.นายธนชาติ พิณจรัส
๓. ทมวดการฝึกปฏิบัติ	- ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ จำนวน ๓๐ ราย - การทำรายงานหลังการฝึกปฏิบัติ	๐	๕๐	๑.นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒.นายธนชาติ พิณจรัส
	รวมทั้งสิ้น (ชั่วโมง)	๒๗	๑๒๓	๑๕๐

หมายเหตุ เพิ่มวิชา การให้คำปรึกษาสำหรับประชาชน จำนวน ๒ ชั่วโมง นายประติษฐ์ศักดิ์ เศรษฐบุญญาภิชชาติ ปริญญาแพทยแผนไทยบัณฑิต
 ความสำคัญ และประโยชน์ของการให้คำปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา การสำรวจปัญหา การทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุและความต้องการ การวางแผน แก้ไข
 ปัญหา และการให้คำแนะนำ

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ	-ปริญญาแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	๑๕ ปี
	-ใบอนุญาตที่ พท.น.๒๖ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย	
	-ใบอนุญาตที่ พท.น.๒๖ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย	
	-ใบอนุญาตที่ บ.ว.๑๔๕๙๒ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะแผน โบราณ ในสาขา เวชกรรม	
	-ใบอนุญาตที่ บ.ภ.๑๔๙๗๓ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะแผน โบราณ ในสาขา เกสัชกรรม	
	-ใบอนุญาตที่ บ.ผ.๒๘๔๕ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผน โบราณ ในสาขา การผดุงครรภ์	
	- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการแพทย์ แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระดับ ๑	
นางสาววิสาขะ โคตะมี	-ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา สถาบันราชภัฏ พระนคร	๑๐ ปี
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ๖๐ ชั่วโมง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดน้ำมันหอมระเหย ๖๐ ชั่วโมง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวด สปาตะวันตก ๖๐ ชั่วโมง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวด ไทยสปา ๖๐ ชั่วโมง ศูนย์	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท ผู้ช่วย นวดแผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง	

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท นวดแผนไทยสำหรับทำงานต่างประเทศ ๘๐๐ ชั่วโมง - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปีปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(สุคนธ์บำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (สายราชสำนัก) ระดับ ๒ - ใ้รับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ-กระทรวงสาธารณสุข 	
นายธนชาติ พินธุรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท นวดแผนไทยสำหรับทำงานต่างประเทศ ๘๐๐ ชั่วโมง - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท ผู้ช่วยนวดแผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง - ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรและครูนวดไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสปีปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระดับ ๑ 	๑๐ ปี

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
	<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (สายราชสำนัก) ระดับ ๒ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (สายเชลยศักดิ์) ระดับ ๒ - ใบบรรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 	
นางรภัสสา รักเกื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 	๑๐ ปี
นายดรศพงษ์ อรณพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน - ปวส.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) - ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม - ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การผดุงครรภ์ไทย - ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย - ใบบรรองผู้ดำเนินการด้านสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 	๑๐ ปี
จำนวนผู้เข้าเรียน/ครั้ง	๒๐ คน/ครั้ง	
สัดส่วนวิทยากร ต่อผู้เรียน	ภาคทฤษฎี ๑ : ๕๐ ภาคปฏิบัติ ๑ : ๑๐	

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
เอกสารประกอบการเรียน การสอน / ตำรา	๑. กัญญา ตีวิเศษ. (๒๕๔๒).คู่มืออบรมการนวดไทย.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก. ๒. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๙).เอกสาร ๓. ความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัทเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด. ๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๑). คู่มือฝึกอบรมสปาไทยเพื่อสุขภาพ.นนทบุรี.	
อุปกรณ์ประกอบการเรียน/การสอน	๑. ผ้าขนหนู เบาะรองนวด เตียงนอนลูกค้ำ ชั้นวางวัสดุอุปกรณ์แบบล้อเลื่อน ๒. หุ่นโครงสร้างกายภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ๓. บาล์ม ยาหม่อมฤทธิ์ร้อน-เย็น น้ำมันหอมระเหย แป้งฝุ่น ๔. สำลิตัดของชนิดแผ่น แอลกอฮอล์	
การประเมินผล	เกณฑ์การประเมินผล ๑. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน ๒. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย วิธีการประเมินผล ๑. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๒. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม	